

หัวข้อการค้นคว้าอิสระเรื่อง	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลกำกับกิจการที่ดีและโอกาสในการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	THE RELATION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND POTENTIAL EARNINGS MANAGEMENT OF THAI LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND: CASE STUDY PROPERTY DEVELOPMENT INDUSTRY GROUP
นักศึกษา	อนุรักษ์ เอื้อศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ด
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะ	บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีสำเร็จการศึกษา	2557

### บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโอกาสในการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นการศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดโอกาสที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นกับผู้บริหารที่จะตกแต่งกำไร เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน การศึกษาได้กำหนดประชากรในการศึกษารั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 55 บริษัท โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินจากฐานข้อมูลออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทที่ลดลงหรือสูงขึ้นผิดปกติมีความสัมพันธ์เชิงลบกับโอกาสในการตกแต่งกำไรมากที่สุด อันเนื่องมาจาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผลกำไรสุทธิมากที่สุด และบ่งบอกถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารของกิจการอีกด้วย อัตรากำไรขั้นต้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับโอกาสในการตกแต่งกำไร เนื่องจาก อัตรากำไรขั้นต้น บ่งบอกถึงยอดขายสุทธิของกิจการ และ

ต้นทุนขายของกิจการ หากกิจการมียอดขายมาก มีต้นทุนขายน้อย นั้นหมายความว่ากิจการจะมีกำไรสุทธิมากขึ้นด้วย กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์เชิงลบกับโอกาสในการตกแต่งกำไร เนื่องจากการแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดซึ่งการที่ผู้บริหารจะทำการตกแต่งงบกระแสเงินสดนั้นก็สามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ การชะลอเวลาการรับรู้กระแสเงินสดและการจัดประเภทของกระแสเงินสดโดยการโยกย้ายถ่ายเทกระแสเงินสดจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่ง จึงทำให้กระแสเงินสด มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับโอกาสในการตกแต่งกำไร

สรุป ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร เมื่อทราบปัญหาของการบริหารทำให้ผู้บริหารสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารองค์กรได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี